

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.98 แนวโน้มอ่อนค่า ให้กรอบวันนี้ 35.90-36.10 ตลาดจับตามลประชุม BOJ-FED

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 มี.ค. 2567)--นักบริหารเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 35.98 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวในระดับใกล้เคียงกับช่วงปิดตลาดเย็นวานนี้ ขณะที่ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวสูงขึ้น

ตลาดรอดูผลประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ในช่วงสายวันนี้ว่าจะส่งสัญญาณเรื่องนโยบายดอกเบี้ยอย่างไร แต่ภาพรวมใหญ่รอดูผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในช่วงกลางสัปดาห์ถึงความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน

"เข้านี้บาททรงตัว แต่มีแนวโน้มอ่อนค่าหลุด 36 บาท/ดอลลาร์ โดยมีปัจจัยกดดันจากบอนด์ยีลด์และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น" นักบริหารเงินฯ กล่าว

นักบริหารเงินฯ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 35.90-36.10 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 149.17 บาท/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 149.21 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0871 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0899 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 35.957 บาท/ดอลลาร์

-ผู้บริหารที่วีดิจิทัล ตบเท้าพบ กสทช. เสนอ 2 ข้อเรียกร้องอนาคตที่วีดิจิทัล เร่งแก้กฎหมายยกเลิกประมูลช่อง หลัง ใบอนุญาตหมดปี 2572 พร้อมเบรกประมูลคลื่น 3500 MHz ยันคนดูผ่านดาวเทียม 60% ชี้กระทบยอดคนดูโฆษณาหลาย

-กกด.ยื่นคำร้องยุบพรรคก้าวไกล ผ่าน E-filing ถึงศาล รธน. พิจารณาตัดสินกรรมการบริหารพรรคตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ตามหลักฐานระบุก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครอง จับตาพิจารณาวันที่ 20 มี.ค.นี้

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (18 มี.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายแห่งในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด), ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ), ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (18 มี.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันที่ 19-20 มี.ค. รวมทั้งถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด

-ตลาดการเงินจับตามลการประชุมของธนาคารกลางรายใหญ่หลายแห่งในสัปดาห์นี้ โดยธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะแถลงมติการประชุมนโยบายการเงินในวันเดียวกันคือวันอังคารที่ 19 มี.ค.ส่วนธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะแถลงมติการประชุมในวันพุธที่ 20 มี.ค.ตามเวลาสหรัฐ และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะประชุมนโยบายการเงินในวันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค.

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ตลาดการเงินคาดว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบและการผ่อนคลายนโยบายการเงินในวันนี้ (19 มี.ค.) เนื่องจากการขยายตัวของค่าจ้างที่แข็งแกร่งได้สนับสนุนความเป็นไปได้ที่ BOJ จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพ

-ข้อมูลล่าสุดจาก FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 99.0% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 19-20 มี.ค.นี้

-นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ในการประชุมเฟดครั้งนี้ รวมทั้งการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) ของเจ้าหน้าที่เฟด เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดในปี

-ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.พ., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมี.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนมี.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ. และดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจเดือนก.พ.จาก Conference Board

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้